



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาริต

ที่ ๓๔๘ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ มีการนิเทศ ติดตามงาน และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เรื่อง นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายสันติพงษ์	ชินประดิษฐ์	ประธานกรรมการ
นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	กรรมการ
นางสาวนฤมล	รับส่ง	กรรมการ
นายจักรกฤษณ์	แก้วลำหัด	กรรมการ
นางสาวอัญชิสรา	เหมทานนท์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

นางสาวเจนจิรา	เพ็งจันทร์	หัวหน้างานสารสนเทศ
นางสาวจันทร์พร	ตระกูลเศรษฐศิริ	รองหัวหน้างานสารสนเทศ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววทันยา	ใจนันทา	กรรมการ
นางสาววิไลภรณ์	ปิยะวงศ์	กรรมการ
นางสาววิไลพรรณ	คงดี	กรรมการ
นางสาวพรวลี	สุขสอาด	กรรมการ
นางสาวนงคราญ	คำวิไลวงศ์	กรรมการ
นางสาวศิริลักษณ์	อภิรมย์พุกษา	กรรมการ
นางสาวสุนทรี	วีระปรีชา	กรรมการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจิระภา	ชินภัคดี	กรรมการ
นางสาวพิกุลทา	หงษ์ทอง	กรรมการ
นางสาวอโนชา	โปชีว	กรรมการ
นางสาวพรชิตา	คารมหวาน	กรรมการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางอรอนงค์	ชาญรอบ	กรรมการ
นายวิวัฒน์	นิตสูงเนิน	กรรมการ
นายชัยวัฒน์	ผ่องสังข์	กรรมการ
นายศิริณัฐ	ภูพิเศษศักดิ์	กรรมการ
นายอรรถพล	ยตะโคตร	กรรมการ
นางสาวพรวลี	สุขสะอาด	กรรมการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวณิชพัฒน์	เฉลิมพันธ์	กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์	มะละกา	กรรมการ
นางสาวอนุสรรา	สุขสุคนธ์	กรรมการ
นางสาวอรณัท	รัตนอำภา	กรรมการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวกมลลักษณ์	สร้อยเงิน	กรรมการ
นางสาวลาวัลย์	คงแก้ว	กรรมการ
นางสาวเมทิตา	ชัยมา	กรรมการ
นายชินินทร์	บัวแจ่ม	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอมรรรัตน์	มะลิงาม	กรรมการ
นางสาวจิราพร	เวียงชนก	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเยาวรัตน์	พรรษา	กรรมการ
นางสาวศศิธร	เมืองมูล	กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์	เกาะหวาย	กรรมการ
นางสาวจิระภา	ชินภัคดี	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพิทิตดา	ปราโมทย์	กรรมการ
นางสาวอินชา	โปชิว	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริมา	บุญสวัสดิ์	กรรมการ
นางสาวจันท์จุฑา	เกษร	กรรมการ
นางสาวสมฤดี	จันทะคร	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพรทิวา	สมเนตร์	กรรมการ
นางสาวจิตรลดา	อินทรขุนทด	กรรมการ
นายวิฑวัส	นิตสูงเนิน	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศิริณัฐ	ภูพิเศษศักดิ์	กรรมการ
นางสาวสุธิตา	दानชัย	กรรมการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายชิษณุ	หนูแดง	กรรมการ
----------	--------	---------

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปิยวรรณ	ทิมัจฉา	กรรมการ
---------------	---------	---------

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอริสา	แซมซิ่น	กรรมการ
-------------	---------	---------

งานแนะแนว

นางอภาภรณ์	อริวัน	กรรมการ
------------	--------	---------

งานห้องสมุด

นางเกษรา	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
----------	---------------	---------

หน้าที่

๑. ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อจัดทำสารสนเทศ
๒. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในการดำเนินงาน
๓. จัดระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ประสานงาน รวบรวม และจัดเก็บสารสนเทศจากกลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงเรียนที่ตนเอง รับผิดชอบ

๕. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. รายงานข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลและให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากร
และบุคคลทั่วไป
๗. ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การ
ดำเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต